



“CIA and the House of Ngo” (CIA và nhà họ Ngô) là 1 trong 6 quyển sách của nhà soạn Thomas L. Ahern Jr (cựu điệp viên CIA từng nhậm chức năm hoạt động tình báo tại miền Nam Việt Nam) về các hoạt động bí mật của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Việt Nam, Lào, Campuchia trong chiến tranh Việt Nam.

Trong loạt bài đầu tiên này, chúng tôi xin trích dẫn một số nội dung liên quan đến những mối quan hệ bí mật giữa CIA với anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, những khúc mắc, mâu thuẫn giữa anh em họ Ngô với các quan chức Mỹ, nguyên nhân, âm mưu của cuộc đảo chính ngày 1/11/1963 và sự sụp đổ của chế độ Diệm - Nhu.

1. "Chiến mạt giá vàng"

Năm 1951, CIA bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam. Nhiệm vụ ban đầu của cơ quan này là hỗ trợ người Pháp duy trì thế trận chiến tranh Việt Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Tuy nhiên, đến giai đoạn 1953-1954, người Pháp ngày càng thất thế, nhất là sau trận đẫm máu trong chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 5/1954) đến đến việc ký kết Hiệp định Geneva (tháng 7/1954).

Họ sơ mĩ giĩ mĩt: CIA và nhà họ Ngô

Tác Giả: Tráng Hùng (lác dách)

Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 22:52

Washington bát đáu chuán bá ká hoách nháy vào thay chân Pháp, và nhiám vụ cáa CIA là chuyán sang tìm kiám mát nhân vát đá bán lĩnh đá đáng ra xây đáng “thành trì cháng Viát Minh” ở mián Nam Viát Nam.

Mái quan họ giáa anh em Diám - Nhu vái CIA thác ra đã bát đáu tá khá lâu trác khi ông Diám lên nám quyán (tháng 7/1954). Ngay tá khi CIA mái đán Viát Nam, Ngô Đình Nhu là mát cáu nái liên họ các ká quan tráng.



Anh em Diám - Nhu.

Trong giai đáo n đáu (tá năm 1950 đán trác tháng 1/1953), ông Nhu là đáng dáy liên lác duy nhát cáa CIA trong các họ t đáng chính trá tái Sài Gòn. Và xuyên suốt quá trình 9 năm họ p tác giáa CIA vái chính quyán Sài Gòn, ông Nhu luôn đóng vai trò cáu nái cáa mái liên lác giáa CIA vái ngá i anh trai.

Mác dù cháng có thành tích gì nái bát, nháng Ngô Đình Diám ván là chán láa sá 1 cáa các quan tháy Má - Pháp, và sau đó trá thành thành trì cháng Cáng cáa Má ở mián Nam Viát Nam, vì Ngô Đình Diám có mát sá đác đám hiám có vào thái đó: tinh thán cháng Cáng, theo đá o Thiên Chúa và biát tiáng Anh. Tuy nhiên, sá chán láa này cũng đã táo ra mám máng cháng đái trong hàng ngũ các táng tá xuát thân tá lò đào táo cáa Pháp và cá các giáo phái mián Nam, nhá Cao Đài, Hòa Háo và lác láng Bình Xuyên cáa táng Báy Vián...

Tá cuái năm 1953 đán trác khi Ngô Đình Diám lên làm Thá táng, Ngô Đình Nhu tiáp tác là

Họ sơ mật gia mật: CIA và nhà họ Ngô

Tác Giả: Tráng Hùng (lác dách)
Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 22:52

Cáu nái lián lác giáa CIA vái Diám. Thông qua Nhu, CIA đã tìm hiáu nám bát đá c nháng ý đánh cáa Ngô Đánh Diám cũng nhá các tham váng táng lai cáa Nhu. Nhu đã tháng thán tuyên bá vái CIA ráng, ông ta có khá năng "cám lái" anh mình.

Thác tá, Nhu váa là ngá i thân, váa là cá ván thân cán nhát, luôn luôn ását cánh Diám đá káp thái đáa ra nháng quyát sách theo đúng ý đá cáa mình. CIA nhán đánh: muán điáu khián Diám tát phái tác đáng thông qua Nhu. Điáu này cáng vái tài đáa máu tức trí và lòng nhiát tình cáng tác đã giúp Nhu trá thành tráng tâm trong mái ká hoách hành đáng bí mát cáa CIA tái Viát Nam.



Chuyên gia đáo chính Lansdale, năm 1963.

2. Vài nét vá trám tình báo Edward Lansdale

CIA có 2 cá sá hoát đáng tái Sài Gòn, bao gám: Trám CIA, tháng gái là trám chính quy, đám nhiám các hoát đáng chính cáa CIA; và trám thá hai, còn gái là "trám Lansdale", bao gám các cá ván, nhân viên ngoái giao hoát đáng ngám tá bên trong Tòa đái sá Má, dá i quyán chá huy cáa trám tình báo Edward Lansdale.

Tháng 4/1954, Paul Harwood đá c điáu đáng tá Manila, Philippines đán Sài Gòn, hoát đáng bên trong Trám CIA, há trá Tráng trám Emmett McCarthy trong viác tiáp cán anh em Diám - Nhu. Hai tháng sau (6/1954), Đái tá Edward Lansdale cũng xuát hián tái Tòa đái sá Má vái chác vá Táy viên Không quân. Thác chát vai trò cáa 2 ông này là cá ván cho anh em Diám -

Họ sơ mật gia mật: CIA và nhà họ Ngô

Tác Giả: Tráng Hùng (lác dách)
Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 22:52

Nhu, và cả 2 đã hoạt động như một cặp bài trùng cho đến khi Harwood về nước tháng 4/1956.

Trước đây, Lansdale từng đến Việt Nam vào năm 1953 trong thành phần phái bộ quân sự Mỹ do tướng John O'Daniel dẫn đầu hợp tác Pháp đang ngày càng thất thế. Mật đầu thú vị là Lansdale không phải là người của CIA.

Ông ta xuất thân từ OSS (Văn phòng phục vụ chiến lược, tiền thân của CIA), nhưng hoạt động tình báo khắp nơi theo sự đầu tư của Chính phủ Mỹ. Ông ta từng đến c Washington giao 5 triệu USD sang Philippines hợp tác chính quyền Elpidio Quirino chống lại lực lượng Hukbalahap (quân đội của đảng Cộng sản Philippines thời đó). Sau đó, Lansdale kết thân với Ramon Magsaysay và giúp ông này giành thắng lợi trước Quirino trong cuộc bầu cử năm 1953 và lên làm Tổng thống Philippines.

Đến Sài Gòn lần này, Lansdale hoạt động dưới vỏ bọc Tùy viên Không quân bên trong Tòa đại sứ Mỹ. Thực chất, Đới tá Lansdale chính là "trung tâm 2" của CIA tại Sài Gòn, có nhiệm vụ giúp Ngô Đình Diệm xây dựng nhà nước "dân chủ" trên vùng lãnh thổ vĩ tuyến 17 trở vào làm thành trì chống Cộng tại Đông Nam Á. Nhờ kinh nghiệm và thành công tại Philippines, Lansdale tin rằng ông ta đã nắm trong tay "bí quyết" đánh bại các cuộc nổi dậy của quân cách mạng.

Vì thế tháng 7/1954, Lansdale mạnh mẽ tuyên bố trước Giám đốc CIA Allen Dulles rằng, mục tiêu của ông ta không gì khác hơn là xây dựng một "nền tảng chính trị" ở Đông Dương, nếu thành công, sẽ "giúp CIA nắm quyền kiểm soát chính phủ và thay đổi toàn bộ bầu không khí chính trị" tại đây.

Thực tế sau năm đầu của chính quyền Ngô Đình Diệm, Lansdale vẫn chưa thể làm được như đã tuyên bố. Mặc dù Lansdale luôn cố gắng tạo ảnh hưởng đối với Diệm để thu tiền viện trợ khai các chương trình, chiến lược của Washington tại miền Nam Việt Nam, nhưng tính thất bại, ngoan cố và chính sách cai trị độc tài, phân dân chủ của Ngô Đình Diệm càng khiến sự tham nhũng, lạm dụng quyền của Nhu đã không chỉ làm hỏng nhiệm vụ mà còn khiến Lansdale mà rút cuộc còn làm sụp đổ chế độ cộng hòa mà CIA đã cố gắng xây dựng.

3. CIA và cuộc di dân lịch sử 1954-1955

Hồ sơ mật gia mật: CIA và nhà họ Ngô

Tác Giả: Tráng Hùng (lác dách)

Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 22:52

Tình hình rßi loßn trong nhßng tußn lß đßu sau khi Dißm lên nßm quyßn và nhßt là sau khi Hißp đßnh Geneva đß cß ký kßt (tháng 7/1954) đßt chính quyßn non trß cßa ông ta trong tình trßng bß đße đßa trißn mißn. Chúng cũng là nßi ám ßnh thßng trßc đßi vßi các trßm CIA, cho nên CIA luôn phßi tìm cách cßng cß nßn tßng chính trß cho Dißm - Nhu, cß ß trong và ngoài vĩ tuyßn 17.

Không chß lo ngßi bß mißn Bßc "thôn tính", CIA còn lo Dißm có thß dß dàng bß các thß lßc chßng đßi trong Nam nhß tßng Nguyßn Văn Hßnh, bác sĩ Phan Quang Đán thußc phe đßi lßp... lßt đß, trong khi chính quyßn Ngô Đßnh Dißm vßn chßa thu phßc đß cß lòng dân, nhßt là vùng nông thôn.

Các đßu khoßn trong Hißp đßnh Geneva đßa ra 2 thßi hßn đß các bên thßc thi: thß nhßt là thßi hßn 300 ngày đßnh ngßng Vißt mußn theo bên nào thì di cß theo ý nguyßn, lßy vĩ tuyßn 17 và dòng sông Bßn Hßi làm ranh gißi tßm chia đôi đßt nßc Vißt Nam; và thßi hßn thß 2 là vào tháng 7/1956 sß tß chßc tßng tuyßn cß thßng nhßt trên toàn qußc.

Tß thßc tß phßi thßc thi các đßu khoßn Hißp đßnh Geneva, Lansdale tính toán rßng Dißm cßn xây dßng mßt cß sß ßng hß vßng chßc trong dân chúng. Cußc di dân tß Bßc vào Nam là tßi quan trßng, đòi hßi Dißm phßi chußn bß 2 gißi pháp cùng lúc: thß nhßt là gißi quyßt tái đßnh cß cho ngßng di cß; và thß hai là thißt lßp nßn tßng ßng hß ông ta ß vùng nông thôn.

Đß chußn bß, Thß tßng Dißm đã lßp ra mßt "y ban liên bß vßng ßi tßn n". Nhßng ßy ban này hßu nhß không hoßt đßng gì, cho nên Lansdale yêu cßu Dißm phßi thay mßt ßy ban mßi có năng lßc hßn đß thßc hißn công tác di dân nhß ý mußn cßa CIA.

Nhßng Lansdale lßi lo ngßi sß có hàng ngàn ngßng i không chßu rßi mißn Bßc, và nhß thß kß hoßch di dân sß thßt bßi. Dißm theo đßo Thiên Chúa, cho nên thành phßn di cß đß cß nhßm đßn chß yßu là nhßng ngßng i theo đßo Thiên Chúa.

Thß là Lansdale cho trißn khai mßt chißn dßch mang tên "Đßng đßn Tß do" (The Passage to Freedom) do nhóm đßp viên cài cßm ß lßi mißn Bßc sau Hißp đßnh Geneva thßc hißn nhßm xúi gißc ngßng i theo đßo Thiên Chúa di cß. Lßi đßng đßc tin cßa giáo dân, nhóm cßa Lansdale đã tung tin đßn rßng "Đßc Mß Maria đang đi vào mißn Nam".

Hồ sơ mật gia đình: CIA và nhà họ Ngô

Tác Giả: Tráng Hùng (lác dách)

Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 22:52

Thị điếm đó (tháng 8/1954), Việt Minh chia vào tiếp quản Hà Nội. Lợi dụng điếm này, các điệp viên của Lansdale còn rải truyền đơn phao tin đồn thổi tâu bày xâu xé Việt Minh để kích động dòng người di cư đông hơn. Nhờ vậy, tính đến tháng 5/1955 (kết thúc đợt di cư), đã có hơn 900.000 người tị nạn Bắc vào Nam sinh sống, tạo nên một làn sóng di cư chia rẽ có trong lịch sử.

4. CIA và các giáo phái

Tháng 9/1954, chương trình di cư đang tiếp diễn. Điếm mua lợi dụng CIA để lôi kéo các giáo phái chống Việt Minh là Cao Đài ở vùng Đông Nam Bộ và Hòa Hảo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, người Pháp đã lên kế hoạch lôi kéo các giáo phái bằng cách cung cấp tiền bạc và phương tiện vận chuyển để chống lại Việt Minh.



Lansdale (bên trái) trong lần tiếp xúc với Trần Minh Thọ (đầu X) tháng 9/1954 tại núi Bà Đen, Tây

Sau Hiệp định Genève, các giáo phái quay ra chống lại chính quyền mới của Ngô Đình Diệm. Nhờ nguồn tài trợ và cung cấp khí tài của người Pháp không kéo dài được lâu nên không còn thu phục được thế lĩnh các giáo phái nữa. Nếu Diệm có thể thay thế người Pháp cung cấp khí tài và tiếp nhận, các giáo phái sẽ theo Diệm. Nhưng Diệm không có tiền.

Đây là cách để CIA ra tay giúp Diệm lôi kéo các giáo phái. Thốt ra, ngay trong những tuần đầu Diệm làm Thủ tướng (tháng 7/1954), Paul Harwood đã gửi hàng triệu đồng tiền Đông Dương cho Dinh Gia Long để sẵn sàng tùy ý. Tháng 9/1954, số tiền đó đã hết, Diệm gửi Lansdale để... xin thêm.

Hồ sơ mật gia đình: CIA và nhà họ Ngô

Tác Giả: Tráng Hùng (lác dách)

Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 22:52

Táng chá huy quân đái Cao Đái Tránh Minh Thá tá lâu đá là mái liên lác cáa Ngô Đánh Nhu, áng há Diám thì ít mà cháng Pháp thì nhiáu. Và đây là đái táng có thá lái đáng cho viác thanh lác thành phán thân Pháp trong quân đái quác gia. Sau vài cuác tháng láng giáa Nhu và táng Thá, theo yêu cáu cáa Diám, Lansdale trao cho Diám vài ngàn USD đá Nhu dùng "lót tay" táng Thá.

Hai ngày sau, Lansdale đá cá mái đán đái bán doanh cáa táng Thá trên núi Bà Đen, Tây Ninh. Tái đá táng Thá cam kát áng há chính quyán Diám, không đán pháng hành đáng cháng Pháp và thá tù nhân Pháp. Đái sá Heath đá yêu cáu CIA không thá công khai "giao đách" vái táng Thá mà phái tài trá bí mát cho Diám đá Diám trao cho Thá. Lý do, lúc đá ngáng i Pháp ván xem Tránh Minh Thá là... tái phám.

Sau khi thu phác đáng táng Thá, CIA tiáp tác thúc đáy Diám thác hián cái cách chính trá. Thành phán nái các lúc đá chá bao gám toàn anh em, bà con thân thích cáa Thá táng Diám và ông cá ván Nhu.

Vái sá ván đáng cáa ngáng i Pháp, Bá tráng Ngoái giao John Foster Dulles muán nái các Diám phái má ráng bao gám cá các thành phán giáo phái. Diám phán đái lái ngoái giao "sóng đôi" Má-Pháp đá cho nên Táng hành dinh CIA ra lánh cho Trám CIA tái Sài Gòn can thiáp tháo gá bá tác nhám tránh sá đái đáu căng tháng có thá đán đán viác mát chá đáng tái mián Nam Viát Nam. Tá tác đáng cáa CIA thông qua Paul Harwood, Nhu tìm cách thuyát phác Diám thay đái nháng thát bái do Diám ván báo láu quan đám, không lay chuyán.

Ngày 20/9/1954, Nhu triáu táp Harwood đán Dinh Gia Long đá trác tiáp thuyát minh ván đá vái Diám, nháng ý chí sát đá cáa Diám suýt làm tan vá mái ná lác trong hán 2 tiáng đáng há cáa Harwood. Cuái cùng, trác sá kiên trì cáa Harwood, Diám bát đác dĩ phái đáng ý cái tá nái các theo yêu cáu cáa CIA.

Tuy nhiên, viác cái tá nái các chá mang lái kát quá tái tá hán; thành phán các giáo phái tham gia nái các đáu không phán ánh sá trung thành đái vái chính phá đáng quyán. Lansdale hoáng hát, chá ra đây là trò láa đái cáa ngáng i Pháp nhám "phá cho hôi". Ông ta lián báo cáo ngay vái Ngoái tráng Dulles vá dián bián váa xáy ra và yêu cáu Dulles tác đáng đá Báo Đái phán đái sá can thiáp cáa ngáng i Pháp. Qua sá viác này cho tháy CIA đóng vai trò rát lán trong các quan há giáa Má vái chính quyán Ngô Đánh Diám ngay tá buái đáu

Hồ sơ mật gia đình: CIA và nhà họ Ngô

Tài liệu gia đình: Trùng Hưng (lịch sử)

Tháng 13; Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 22:52

(Còn nữa)

Trùng Hưng (lịch sử)